

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ร) ก๖ก

# สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือในการมาตอบกระทู้ถาม

เรียน รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีทุกท่าน

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ร) ๔๒๖  
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ร) ๔๗๓  
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๙๐๑  
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามที่ได้แจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี (๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)  
ให้คณะรัฐมนตรีถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัดเกี่ยวกับการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
โดยขอความร่วมมือรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาทุกครั้ง เพื่อให้การถาม - การตอบกระทู้ถาม  
ในที่ประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอเรื่อง ขอความร่วมมือในการมาตอบกระทู้ถาม  
มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รับทราบตามที่สำนักงานเลขาธิการ  
สภาผู้แทนราษฎรเสนอ และให้คณะรัฐมนตรีถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒  
(เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบกระทู้ถาม) โดยเคร่งครัด แล้วแจ้งให้คณะกรรมการ  
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐภัฏจารี อนันตศิลป์

(นางณัฐภัฏจารี อนันตศิลป์)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๕ (ส.แจ้งมติ/มติเรียน/65-005)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้ง เรื่อง ขอความร่วมมือในการมาตอบกระทู้ถาม

- รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)  
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  
รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมดีวินัย)  
รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)  
รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)  
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์)  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ์)  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม